
BORGARRÁÐ 22. ágúst 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
úthlutunnarreglur hjá Félagi eldriborgara - R19080140

Óskað er upplýsinga um hvort skýrar úthlutunarreglur eru til varðandi úthlutun íbúða hjá 
Félagi eldri borgara? Ef svo er lágu þessar upplýsingar fyrir þegar félaginu var úthlutað lóð í 
Árskógum? 


